

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

เรื่อง ชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่สังเกตการณ์การประชุม ของนางสาวนิรรุช เนียมทรัพย์

เรียน พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีผู้ชุมนุมกลุ่มคนอยากเลือกตั้งระหว่าง วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561

สำเนาเรียน 1. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
2. อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ภาพถ่ายบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนและตัวอย่างสื่อ
ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

ตามที่สถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามได้ดำเนินการสอบสวนคดีชุมนุมคนอยากเลือกตั้งบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถึงหน้าองค์การสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก ระหว่าง วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 และปรากฏรายชื่อผู้ชุมนุม 41 คนซึ่งอาจดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม โดยปรากฏชื่อ นางสาวนิรรุช เนียมทรัพย์ ด้วยนั้น ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนขอชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่สังเกตการณ์ ในนามศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนดังต่อไปนี้

1. ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ก่อตั้งโดยกลุ่มนักกฎหมายและทนายความซึ่งทำงานด้านสิทธิมนุษยชน ภายหลังการรัฐประหาร เมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 โดยมีภารกิจในการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย พร้อมทั้งเก็บข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชน ปัจจุบันศูนย์ทนายความเป็นตัวแทนทางกฎหมายของบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการใช้อำนาจหลังรัฐประหาร และละเมิดเสรีภาพในการแสดงออก กว่า 151 คดี 303 ราย รวมถึงผู้ต้องหาบางส่วนในคดีคนอยากเลือกตั้งด้วย

2. นางสาวนิรรุช เนียมทรัพย์ ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ทำหน้าที่เก็บข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชน สังเกตการณ์การจัดกิจกรรมที่เป็นการแสดงออกซึ่งเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นหรือกิจกรรมอื่นๆที่อาจถูกจำกัดสิทธิมนุษยชน เช่น การจัดเวทีเสวนา การประชุม การชุมนุม รวมทั้งสังเกตการณ์และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคดีที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในศาล โดยในการปฏิบัติหน้าที่ภาคสนามหรือการลงพื้นที่เก็บข้อมูลจะชวนบัตรเจ้าหน้าที่ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเป็นที่เปิดเผยสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อแสดงตนต่อทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่อยู่บริเวณที่ปฏิบัติงานว่าเจ้าหน้าที่ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนั้น ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

3. ในระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 นางสาวนิรรุช เนียมทรัพย์ ได้รับมอบหมายจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนให้ทำหน้าที่สังเกตการณ์ การชุมนุมของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งพร้อมเจ้าหน้าที่อีกหกนายเพื่อทำการติดตามสถานการณ์และปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่โดยไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมใน

การประชุม ทั้งนี้ระหว่างปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ทุกคนได้แขวนบัตรเจ้าหน้าที่ศูนย์ทนายความ และสวมเสื้อยืดสีเทา ด้านหน้าสกรีนข้อความ “TLHR” ซึ่งย่อมาจาก Thai Lawyers for Human Rights และ ด้านหลังสกรีนข้อความ “ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน THAI LAWYERS FOR HUMAN RIGHTS” รายละเอียดปรากฏตามสำเนาบัตรเจ้าหน้าที่ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนและภาพถ่ายเสื้อยืดศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน เอกสารแนบท้ายจดหมายนี้

4. การสังเกตการณ์ รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนนั้นถือเป็นบทบาทหนึ่งของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (Human Rights Defender) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่ประเทศปกครองโดยระบอบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยมาตรฐานขั้นต่ำสุดที่ต้องดำรงไว้ให้ได้คือ มาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน การดำเนินคดีกับผู้สังเกตการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน เสมือนหนึ่งเป็นผู้ชุมนุมด้วยนั้น นอกจากจะไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ยังขัดต่อนโยบายของรัฐบาลซึ่งประกาศสิทธิมนุษยชนเป็นวาระแห่งชาติในปี 2561 อีกด้วย

ด้วยเหตุดังกล่าว ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนจึงขอให้ท่านพิจารณาข้อเท็จจริงดังกล่าว ประกอบการทำสำนวนคดีชุมนุมกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง โดยคำนึงถึงกฎหมายและสิทธิมนุษยชน จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเยาวลักษณ์ อนุพันธ์)

หัวหน้าศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน